

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายนามผู้เข้าประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กนต์ อินทวงศ์	คณบดี
๒. อาจารย์ ดร.กมล วัฒนา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๓. อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เข้มมงคล	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ คล้ายชม	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดหารายได้
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ บุญสูง	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งฯ
๗. อาจารย์วรพล มะโนสร้อย	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสาวิตรี สร้อยสุดสวาท	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒. นางสาวสุรรัตน์ เสือน้อย	นักวิชาการศึกษา

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นางจินดา ชัยปัน	หัวหน้าสำนักงานคณบดี	ลากิจ
๒. อาจารย์ ดร.อำนาจ ตงตีบ	หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย	ติดภารกิจ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ พรหมฝ่าย	หัวหน้าศูนย์ฯ E-TECH	ติดภารกิจ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นະเทียง	หัวหน้าฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ	ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.กนต์ อินทวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ  
กล่าวเปิดประชุม โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑.๑ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานุเคราะห์และศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานุเคราะห์  
และศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ วัน ณ จังหวัดชลบุรี  
ทั้งนี้จะนำแจ้งให้บุคลากรของคณะทราบในลำดับต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่อง.../

## ๑.๒ เรื่องกรรมการแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ ๑.๒.๑** การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยกองนโยบายและแผนงาน ได้ดำเนินการให้คณะนำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งนี้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกตในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ซึ่งมีหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นผู้กำกับดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานนั้น มีเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน ส่งผลให้มีได้ใช้งบประมาณตามที่กำหนด ทั้งนี้คณะได้นำเสนอข้อมูลและเหตุผลความจำเป็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว และมหาวิทยาลัยเห็นควรให้คณะดำเนินการกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการของคณะให้สามารถบริหารจัดการได้ตามแผนงานเพื่อไม่ให้เกิดผลดีต่อคณะและมหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**วาระที่ ๑.๒.๒** กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมที่ปงกรรตมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแจ้งให้บัณฑิตทุกคนทราบกำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่) และขณะนี้ให้บัณฑิตแสดงความจำนงในการเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและกรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และในส่วนของอาจารย์ที่จะต้องร่วมกำกับดูแลควบคุมแถวบัณฑิตในการฝึกซ้อมพิธีรับฯ นั้น มหาวิทยาลัยจะขอความร่วมมือและแจ้งจำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในลำดับต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**วาระที่ ๑.๒.๓** การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และได้มอบหมายให้คณะดำเนินการนำเสนอข้อมูลชื่อกิจกรรมโครงการยุทธศาสตร์ฯ เพื่อรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกรอบการใช้งบประมาณที่กำหนด ซึ่งคณะได้นำแจ้งให้หลักสูตรดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณในส่วนของ

เงินงบรายได้.../

เงินงบประมาณได้ที่คณะได้รับการจัดสรรมีจำนวนลดลง ส่งผลให้การบริหารจัดการของคณะในภารกิจต่าง ๆ มีข้อจำกัด คณะจึงเห็นควรจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่มีความเร่งด่วนหรือต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน การปรับปรุงอาคารสถานที่ ได้แก่ ห้องประชุม, ห้องปฏิบัติการ, ห้องพักคนบตี, ห้องน้ำบริเวณอาคาร ๑๙, พื้นอาคารโรงงานพื้นฐานการผลิต และการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยปรับปรุงการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะได้นำเสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการซ่อมแซม/จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจากมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะดำเนินการเสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณลงทุนในเรื่องครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่เกิน ๕ ล้านบาท และจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ชำรุด คณะจึงเห็นควรให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขอรับการพิจารณางบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต่อไป โดยคาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสานงานกับกองนโยบายและแผนในเรื่องแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อไป

#### **วาระที่ ๑.๒.๔** การบริหารจัดการศูนย์จัดหารายได้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของคณะตามกรอบการพิจารณาของคณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ ศูนย์จัดหารายได้ฯ พบว่าคณะมิได้มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานศูนย์ฯ ทั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้ ในการนี้ คณะได้นำแจ้งให้ทราบถึงข้อจำกัดของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรที่ลดลงจากมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ศูนย์ฯ ดำเนินการพิจารณางบประมาณจากการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อใช้บริหารจัดการด้วยตนเอง ไปพลางก่อน ทั้งนี้ให้รอความชัดเจนของมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการกองทุน คณะให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### **มติที่ประชุม** รับทราบ

#### **วาระที่ ๑.๒.๕** โครงการบริการวิชาการของหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ

ตามที่หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ได้ดำเนินการเป็นผู้บริหารจัดการ โครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องและมีงบประมาณจัดสรรเป็นรายได้ให้แก่กองทุนคณะ ตามความทราบแล้วนั้น ในการนี้ หลักสูตรจะดำเนินการจัดทำสรุปรายงานข้อมูลงบประมาณการดำเนินงานดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อรายงานให้คณะทราบในลำดับต่อไป

#### **มติที่ประชุม** รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๖.../

### วาระที่ ๑.๒.๖ กิจกรรมการพัฒนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในรูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อให้บุคลากรของคณะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เช่น การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### วาระที่ ๑.๓.๑ รายงานร้อยละการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔)

ด้วยสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการกำกับดูแลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ของคณะ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ ในการนี้ สำนักงานคณบดีจึงได้จัดทำข้อมูลเพื่อรายงานร้อยละการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔) ได้แก่ สรุปร้อยละการใช้งบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕, สรุปร้อยละการใช้งบประมาณ (งบเงินรายได้) ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ และสรุปร้อยละการใช้งบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔) ตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง

มติที่ประชุม รับทราบ

#### วาระที่ ๑.๓.๒ สรุปผลและข้อที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในการนี้ สำนักงานคณบดี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลและข้อที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ เพื่อให้พิจารณาข้อมูลผลการดำเนินงานและประเด็นที่คณะควรพัฒนา รวมถึงข้อเสนอแนะและนำไปสู่การกำกับดูแล ติดตามการบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้รองคณบดีที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นในข้อที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ โดยดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ระดับคณะ ตามตัวบ่งชี้กำกับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา และเห็นควรจัดการประชุมผู้กำกับและจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อหารือและดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วาระที่ ๑.๓.๓.../

**วาระที่ ๑.๓.๓** สรุปผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน และผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจากคณะกรรมการประจำคณะ)

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน และผลการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้สำนักงานคณบดี ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการพิจารณาที่คณะกรรมการประจำคณะ ให้ความเห็นชอบแผนงานและผลการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมไปถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานจากคณะกรรมการประจำคณะ

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายให้ผู้บริหารคณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการประจำคณะ และนำไปสู่การดำเนินการ รายงานผลการปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณา รับทราบ ในลำดับต่อไปตามกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง** รับรองรายงานการประชุม

ด้วยงานเลขานุการ คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทำรายงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ หน้า ทั้งนี้ได้นำส่งเอกสารรายงานการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณา รับรองรายงานการประชุมทาง E-mail ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา รับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง** สืบเนื่อง

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง** นำเสนอเพื่อพิจารณา

**วาระที่ ๔.๑ (ร่าง) ประกาศฯ** การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการนวัตกรรมเพื่อสังคม

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ กำหนดให้การบริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ สู่อสังคมนักงานวิจัยและพัฒนาการจัดการนวัตกรรมเพื่อสังคมให้เป็น ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา และเป็นการนำ ทฤษฎีการทั้งทางด้านบุคลากร องค์ความรู้ ผลงานวิชาการด้านการศึกษาและงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาสังคม ชุมชน และภาคอุตสาหกรรมโดยทั่วไป คณะจึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา การจัดการนวัตกรรมเพื่อสังคม (RDIMSc) (The Center of Research and Development of Innovation Management for Society) เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย สนับสนุนให้คำปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาการจัดการนวัตกรรมแก่สังคมนักงานวิจัย

และนวัตกรรม อบรม สัมมนา นอกจากนี้ ยังถือเป็นหน่วยงานจัดหารายได้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นหน่วยงานประสานและดำเนินงานในภารกิจด้านการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ชุมชน ผู้ประกอบการให้บรรลุผลตามเป้าหมายตามพันธกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

**มติที่ประชุม** เห็นชอบในหลักการจัดตั้งศูนย์ RDIMSc และคณะจะพิจารณาดำเนินการประกาศฯ เผยแพร่ให้บุคลากรทราบและสร้างการมีส่วนร่วมตามลำดับ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างศักยภาพทางวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งเป็นช่องทางในการจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคณะให้เกิดความมั่นคงได้ต่อไปในอนาคต

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องระดมความคิด**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ**

- ไม่มี -

**เลิกประชุม** เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวสาวิตรี สร้อยสุดสวาท)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
บันทึกและจัดพิมพ์ รายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ อินทวงศ์)  
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ตรวจ/ทาน รายงานการประชุม